



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

02060



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7
www.mju.ac.th/prmacjo



ประจำวัน...เดือน...ปี...พ.ศ. 52



แม่โจ้ 2552-2553... ปีแห่งคุณภาพ และเกียรติประวัติ

รางวัลประกาศเกียรติคุณ” แก่คณาจารย์ ด้วยพระราชทานปี 2546 ศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อ “น้องแอน ศรีบุญญา บุคลากร นักศึกษา เกียรติยศจันทร์” ด้วยพระราชทานปี 2549 และศิษย์เก่าที่มีผล และคนล่าสุด “น้องแต้ว รัตติกาล อิกันทา” งานดีเด่น สร้างชื่อ ได้รับด้วยพระราชทานปี 2552 และกิจกรรมเสียงตลอดจนทำคุณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ประโยชน์ให้ แก่ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี



นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกล่าวเปิดงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยในด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานใหญ่วาระพิเศษ ต่างๆ เป็นต้นว่าด้าน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ วิชาการ ด้านการ ประจักษ์แก่สังคมในงานที่มีชื่อว่า “2552- จัดการเรียนการสอน 2553 : ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ” ด้าน การ ทำ คุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่าง ประโยชน์แก่สังคม ในการทำงานและการประกอบคุณความดีให้ ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่สังคมร่วมกันต่อไป และหน่วยงานองค์กร

นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการ ที่มีส่วนผลักดันให้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น เปิด พร้อมด้วยแขกรับเชิญจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น ต่างๆ อาทิ อธิการบดี 7 สถาบันพันธมิตร องค์กรที่มีคุณภาพ และเกียรติประวัติ ร่วมกัน ในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาค สำหรับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัย “แม่โจ้แบนด์” นำโดยนักร้อง รัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงให้ รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงลูกทุ่ง เกียรติเข้าร่วมงานสร้างความประทับใจและ อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยพระราชทาน ความอบอุ่นในบรรยากาศสไตล์ควบอย ณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมโชว์ ศูนย์กีฬา กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้ง 3 คน “ไฮไลต์” สำคัญของงานได้แก่ “พิธีมอบโล่



รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย แม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่เปรียบเหมือน สมบัติของเมืองเชียงใหม่จวบจนครบวาระ 75 ปีแห่งความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะในช่วงปี 2550-2553 ที่ผ่านมา จะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าทั้งบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงาน ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลใหญ่ๆ

มากมาย สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ อันดีให้แก่ มหาวิทยาลัยอย่างมาก ดั้งนั้นเพื่อเป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้ทำคุณ ประโยชน์แก่มหา



อธิการบดีมอบโล่ขอบคุณแต่ละบุคคลที่ให้การสนับสนุนสถาบัน

วิทยาลัย ตลอดจน เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีการทำงานอย่าง เป็นระบบที่มีมาตรฐานอย่างสร้างสรรค์จึง เห็นควรประกาศให้ปี 2552-2553 เป็นปีแห่ง

คุณภาพและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย แม่โจ้”
กนกวรรณ แซ่หล่อ
ประชาสัมพันธ์แม่โจ้รายงาน